



Hà Nội, ngày 3 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: **Ban Quan hệ Quốc tế  
Đại học Nha Trang**

V/v: **Phổ biến thông tin về chương trình học bổng GE Foundation Scholar-Leaders 2015 tới sinh viên Đại học Nha Trang**

Viện Giáo Dục Quốc Tế (IIE) xin trân trọng thông báo về chương trình học bổng thường niên do quỹ GE (GE Foundation) thành lập chính thức được triển khai lần thứ 9 tại Việt Nam. Học bổng GEFSL sẽ hỗ trợ tài chính và mang lại cơ hội phát triển cho các sinh viên năm thứ nhất đang theo học tại các trường đại học hàng đầu Việt Nam.

Đối tượng tham gia chương trình học bổng là các sinh viên năm thứ nhất đang theo học các ngành kinh doanh/quản trị, kỹ thuật và khoa học tự nhiên tại một trong mười trường đại học trên toàn quốc, trong đó có Đại học Nha Trang. Các ứng viên cần có thành tích học tập xuất sắc, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và cần được hỗ trợ về mặt tài chính. Mười sinh viên xuất sắc nhất sẽ được nhận học bổng trị giá tương đương **3,000 Đô la Mỹ** (1,000 đô la Mỹ một năm) trong suốt quá trình học tập còn lại (tối đa là 3 năm), với điều kiện là phải duy trì được thành tích học tập tốt.

Ngoài việc nhận hỗ trợ tài chính, mười sinh viên này sẽ được tham dự hội thảo Phát triển Kỹ năng Lãnh đạo để làm quen và chia sẻ kinh nghiệm. Trong thời gian hội thảo, các sinh viên sẽ được hướng dẫn bởi các chuyên gia hàng đầu, giúp các em tìm hiểu và học hỏi những kỹ năng quan trọng và cần thiết trong việc nâng cao khả năng học tập và phát triển cá nhân chuẩn bị hành trang để bước vào cuộc sống. Ngoài chương trình hội thảo, các sinh viên cũng sẽ có cơ hội được thực tập làm việc cùng những nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm của tập đoàn GE đồng thời tham gia vào các hoạt động cộng đồng.

Nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên năm thứ nhất có cơ hội tiếp cận với thông tin về cơ hội học bổng này, Viện Giáo dục Quốc tế gửi công văn này mong muốn Đại học Nha Trang hỗ trợ Viện trong việc quảng bá và phổ biến thông tin về chương trình này (vui lòng xem mẫu tờ rơi đính kèm) tới các **sinh viên năm thứ nhất** của trường thông qua các phương tiện như bản tin nhà trường, băng rôn, trang web, các diễn đàn v.v.. trong thời gian tuyển sinh từ nay tới hết ngày **15/4/2015**.

Viện Giáo dục Quốc tế (IIE) rất mong nhận được sự hỗ trợ và hợp tác từ phía Đại học Nha Trang trong việc phổ biến rộng rãi về chương trình học bổng hết sức có ý nghĩa này. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chị Nguyễn Thị Thu Trang, Quản lý chương trình theo số điện thoại: 04.37262524, máy lẻ 106 hoặc email: [tnghuyen@iie.org](mailto:tnghuyen@iie.org).

Kính thư



Jonathan A. Lembright,  
Giám đốc khu vực Đông Nam Á  
Viện Giáo dục Quốc tế IIE